

เอกสารแนะนำบริษัท ฮาวเด็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อจดทะเบียน	บริษัท ฮาวเด็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	ชั้น 10 อาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	(662) 656 8710-54
โทรสาร	(662) 656 7856-7
Web Site	http://www.howdengroup.com
Email Address:	http://enquiry@th.howdengroup.com
ทะเบียนเลขที่	0105515006452 (เดิม 647/2515)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105515006452
วันที่ก่อตั้ง	19 กันยายน 2515
กรรมการผู้จัดการ	นางวรรณิ คงภักดีพงษ์
ทุนจดทะเบียน	6,000,000.00 บาท

ประวัติการทำธุรกิจ

ปี พ.ศ.2525	ได้จัดตั้งบริษัท ซิลลิค และ เจนกิจ จำกัด
ปี พ.ศ.2532	ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จัดตั้งเป็นบริษัท ซิลลิค โบรคเกอร์ จำกัด
ปี พ.ศ.2546	เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอชเซท อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
ปี พ.ศ.2555	เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฮาวเด็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮาวเด็น อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ ในการทำธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริการ ให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย รวมถึงบริการหลังการขายในเรื่องการบริหารและจัดการเรื่องสินไหม ทดแทน (Claim Service)

บริษัทฯ ได้จัดแบ่งธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริการลูกค้าออกเป็น 7 กลุ่มหลักคือ

- การประกันภัยทรัพย์สิน และ ธุรกิจหยุดชะงัก
- การประกันภัยวิศวกรรม (การก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร)
- การประกันภัยรถยนต์
- การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล และ การขนส่งในประเทศ
- การประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก
- การประกันการก่อการร้าย
- การประกันชีวิตกลุ่ม อุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม การประกันภัยการเดินทาง
- อื่นๆ

การเติบโตของบริษัทฯได้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจการประกันภัยอย่างกว้างขวางตั้งแต่รวมกิจการกับ ตระกูลซัลลิค ในกลุ่มซัลลิคฟาร์มา (Zuellig Group) ด้วยการดูแลบริษัททั้งในและนอกเครือ เป็นส่วนทำให้บริษัทฯ มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จวบจนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯได้เสริมความแข็งแกร่งโดยร่วมทุนกับบริษัท นายหน้ารับประกันภัยต่อ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้ชื่อกลุ่มบริษัท Howden Group และเปลี่ยนชื่อให้เป็น หนึ่งเดียวกันในนาม บริษัท ฮาวเด็น อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด Howden Insurance Brokers (Thailand) Co., Ltd.

จากการรวบรวมธุรกิจดังกล่าว นำมาซึ่งการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดครั้งสำคัญให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยสำหรับโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการรับประกันภัยกรรมธรรม์ ลักษณะเฉพาะเช่น การประกันภัยก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งต้องจัดหาความคุ้มครองจากบริษัทรับประกันภัยต่อ ต่างประเทศ การอบรมให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์ระหว่างประเทศในเครือ การพัฒนาบุคลากรภายใน องค์กรเพื่อพร้อมให้บริการธุรกิจของผู้เอาประกันภัยที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันการประกันภัยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ และรวมถึงบุคคลทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการบรรเทาและลดความเสี่ยงภัย แบ่งเบาความตึงเครียดและให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินจากภัยต่างๆ ตามลักษณะความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งยังเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันเสถียรภาพของผู้เอาประกันภัยในกรณีทำงานตามสัญญาที่บังคับให้ต้องมีกรมธรรม์รับผิดชอบต่อความเสียหายในขณะปฏิบัติงาน

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นบริษัทฯ จะทำการศึกษาหาข้อมูลธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ดำเนินการประชุม ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบความคุ้มครอง จัดหาบริษัทรับประกันภัยเพื่อเสนอความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการบริการเมื่อเกิดความเสียหาย ประสานงานการสำรวจภัย การเจรจาค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์ในปีต่อไป

บริษัท ฮาวเด็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความมั่นใจและ ขอเสนอบริการดังกล่าวเพื่อพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้บริการแก่ท่านในโอกาสอันใกล้